

**ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG**  
**HUYỆN ỦY ĐẠ HUOAI**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Đạ Huoai, ngày 18 tháng 6 năm 2019*

Số **88** -KH/HU

### **KẾ HOẠCH**

#### **Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân**

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

#### **I. THỰC TRẠNG**

Trong những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục tăng. Đến nay trên địa bàn huyện có 98 đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó: (1) Lĩnh vực nông- lâm nghiệp 27 doanh nghiệp; (2) Lĩnh vực Công nghiệp 08 doanh nghiệp; (3) lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp 20 doanh nghiệp; (4) Lĩnh vực Xây dựng 17 doanh nghiệp; (5) Lĩnh vực Thương mại- Dịch vụ 26 doanh nghiệp. Đa đa số là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, số lượng lao động ít, hoạt động thiếu ổn định. Hiện nay có 09 tổ chức Công đoàn cơ sở, trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai; chưa có doanh nghiệp tư nhân nào có tổ chức Đoàn thanh niên trực thuộc Huyện đoàn và chưa tổ chức đảng nào trực các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện uỷ Đạ Huoai.

Nhìn chung, các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, số lượng lao động ít, việc làm thiếu ổn định, công nhân, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân do nhận thức và áp lực việc làm, thu nhập nên chưa quan tâm đến việc gia nhập và tham gia sinh hoạt các tổ chức đoàn thể cũng như tổ chức đảng.

#### **II. MỤC TIÊU**

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp tham gia sinh hoạt các đoàn thể để thành lập các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, tiến tới thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện; củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật và Điều lệ tại doanh nghiệp tư nhân đã thành lập các tổ chức đoàn thể.

- Phân đấu từ năm 2020 trở đi, các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên hoạt động ổn định tại địa phương thành lập được tổ chức Công đoàn cơ sở; ở những doanh nghiệp tư nhân hoạt động ổn định có từ 07 lao động trở lên trong độ tuổi thanh niên thành lập được tổ chức Đoàn cơ sở hoặc tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.



- Phân đấu từ năm 2020 trở đi, hằng năm mỗi tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp được ít nhất một đảng viên là ban chấp hành đoàn thể hoặc trong ban lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên làm kinh tế tư nhân; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chính sách, chế độ đối với Nhà nước và người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP.**

*Các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch; chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ sau:*

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với Chương trình hành động số 63-CTr/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/01/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về xây dựng, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân”; Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 31/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về xây dựng, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân”; Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” và Kế hoạch này, gắn với Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thông báo Kết luận số 22-TB/TW, ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về thực hiện chủ trương này. Giáo dục, động viên công nhân, người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể nhân dân và phấn đấu trở thành đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Cùng với các cấp chính quyền,



đoàn thể ở địa phương nơi có đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khảo sát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp tư nhân, nhưng đang sinh hoạt ở nơi khác, nếu đủ 03 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định thì làm việc với chủ doanh nghiệp để thống nhất thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp; đồng thời quan tâm, tích cực chỉ đạo tăng cường công tác tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng để phát triển đảng viên và chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ ở các doanh nghiệp tư nhân khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Căn cứ Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân để hướng dẫn tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân về nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình danh nghiệp. Hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện, giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của danh nghiệp, việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở giáo dục, y tế ngoài khu vực nhà nước; đồng thời tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp tư nhân quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đoàn thể theo quy định; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nhất là các chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Rà soát quy mô, số lượng doanh nghiệp và số lượng đảng viên đang công tác ổn định trong từng doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức đảng phù hợp.

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, công tác đảng vụ, hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng; kịp thời phát hiện, trao đổi, hướng dẫn đối với những nơi thực hiện chưa tốt.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

##### **1. Ban Thường vụ Huyện ủy:**

Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.



Ban Chỉ đạo do phó bí thư Huyện ủy làm trưởng Ban, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Phó trưởng Ban; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện và một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện làm thành viên. Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp chỉ đạo thực hiện; nhân rộng các mô hình, điển hình tốt.

## **2. Ủy ban nhân dân huyện:**

(1) Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. (2) Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan, chính quyền các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh tế tư nhân thành lập tổ chức đảng, đoàn thể; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Kế hoạch này. (3) Kịp thời bổ sung tiêu chí để xét khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua cho các đơn vị kinh tế tư nhân, có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả.

## **3. Liên đoàn Lao động huyện:**

(1) Chủ động đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn. (2) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện, phấn đấu hàng năm mỗi công đoàn cơ sở trong các đơn vị kinh tế tư nhân giới thiệu được ít nhất một đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

## **4. Ban Thường vụ huyện Đoàn:**

(1) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động... tham gia sinh hoạt đoàn và phối hợp với chủ doanh nghiệp để thành lập tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (2) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, có các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh, qua đó, lựa chọn đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn điều kiện để giới thiệu cho các cấp ủy, tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

## **5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:**

(1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến. (2) Chỉ đạo Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và



Thể thao huyện mở chuyên trang, chuyên mục thường xuyên đưa tin, bài về những đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả, qua đó để kịp thời nhân rộng. (3) Nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy cho phù hợp với đặc thù của các đơn vị kinh tế tư nhân.

#### **6. Cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy:**

Căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 31/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU, ngày 12/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về xây dựng, nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân” và Kế hoạch này, kịp thời xây dựng Kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) trước ngày 30/11 hằng năm.

#### **7. Ban Tổ chức Huyện ủy:**

(1) Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện. (2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kế hoạch này phổ biến đến chi bộ, các đơn vị kinh tế tư nhân và nhân dân trên địa bàn huyện. /*ksol*

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy;
- Các phòng, ban, đoàn thể huyện;
- Các tổ chức cơ sở đảng;
- Các đ/c UVBTV Huyện ủy, Huyện uỷ viên;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Trần Duy Hùng**